

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย

จัดทำและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์พิริอัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้บริหารของสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท ดำเนินการการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ และผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมภายในพื้นที่ของบริษัท/กองทรัสต์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ภายเคลือบนิ้ว ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งของผู้มาติดต่อและผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม และของบริษัท/กองทรัสต์

บริษัท จะทำการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่สัญญาหรือธุรกรรมระหว่างผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท และบริษัท/กองทรัสต์ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และหรือระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัท จะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสต์ และบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กองทรัสต์ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ:	บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์พิริอัน แมเนจเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ:	สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางการติดต่อ:	IMPACTPDP@IMPACT.CO.TH โทรศัพท์ 02-833-6373 WWW.IMPACTGROWTHREIT.COM
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล	ชื่อ: นายประสงค์ ผดุงเกียรติวัฒนา
ส่วนบุคคล:	สถานที่ติดต่อ: บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนิวา ชั้น 10 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ (หากมี)
- (2) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มา กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)
- (3) ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
- (4) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
- (5) ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
- (6) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
- (7) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- (8) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ REITPDPA@IMPACT.CO.TH โทรศัพท์ 02-833-5589 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ WWW.IMPACTGROWTHREIT.COM
